

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

và cùng Đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Tình ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình kính viếng". Đoàn đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao và vinh biệt người con ưu tú của quê hương Ninh Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trong Đoàn đã đến chia buồn với thân nhân gia đình đồng chí Trần Đại Quang.

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956; quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4/2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các

khóa XIII, XIV; Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng về vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đồng chí mất đi là

một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ ngày 26/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

diễn ra kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Đa số đại biểu cử tri tại các điểm tiếp xúc đều đồng tình với nội dung, chương trình kỳ họp đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến vào các lĩnh vực của đời sống. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Nhà nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, việc cho thuê và tích tụ ruộng đất, kêu gọi đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ người dân tiếp thụ sản phẩm nông nghiệp; công tác quy hoạch vùng nuôi ngao cần có chủ trương quy hoạch rõ ràng để người dân yên tâm sản xuất; rà soát lại những hộ ngư dân vay vốn theo Nghị định số 67 của Chính phủ; quan tâm đầu tư hỗ trợ đường giao thông nông thôn, đường cứu hộ, cứu nạn, đường ven sông bảo đảm việc đi lại cho người dân; đề nghị quan tâm tới hệ thống điện chiếu sáng, nhất là ở khu vực đường làng ngõ xóm. Đại biểu cử tri đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý, kiểm định chất lượng nguồn nước sạch sạch chế hơn. Liên quan đến lĩnh vực xã hội, chính sách, đại biểu cử tri phản ánh việc thực hiện hỗ trợ kinh phí của tỉnh cho các hộ dân có lúa bị ảnh hưởng của bệnh lùn sọc đen còn chậm; tệ nạn cờ bạc ở một số xã ven sông có biểu hiện gia tăng, đề nghị có quan chức năng sớm vào cuộc xử lý. Các

điểm có thẩm quyền tiến hành thanh tra, rà soát lại các trường hợp đang được hưởng chế độ chất độc da cam/Đioxin để bảo đảm chính xác, công bằng và làm tốt công tác tư tưởng cho các đối tượng; cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế nâng mức hỗ trợ, đãi ngộ cho đội ngũ làm công tác chuyên trách cấp cơ sở, bố trí ngân sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở nhiều xã gặp khó khăn, cần thay đổi chỉ tiêu, bố trí thời gian khám tuyển phù hợp hơn để bảo đảm đủ chỉ tiêu giao quân; đồng thời, cần có chế tài xử lý mạnh hơn những công dân chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong lĩnh vực y tế, đại biểu cử tri cho rằng hiện nay vẫn xuất hiện tình trạng "bồi trôn" trong công tác khám chữa bệnh, thủ tục khám chữa bệnh khá phức tạp và thủ tục nhập viện còn rườm rà, trình độ cán bộ y tế cấp cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, cần đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cấp xã. Đối với lĩnh vực giáo dục, đại biểu cử tri đề nghị xem xét lại việc in sách giáo khoa gây bức xúc cho người dân, cần có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có phương pháp cải cách giáo dục học tập. Ngoài ra, đại biểu cử tri cũng đề cập việc thời gian qua ở các vùng nông thôn có một số đối tượng đem hàng hóa về bán với giá rẻ song chất



Đại biểu cử tri huyện Quỳnh Phụ dự buổi tiếp xúc.

lượng kém, do đó cần thực hiện tốt hơn công tác quản lý thị trường. Thực hiện quyết liệt hơn công tác quản lý thu thuế sử dụng đất để các địa phương có nguồn thu tập trung xây dựng nông thôn mới. Liên quan đến công tác vay vốn, đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội sửa đổi một số điều, khoản về công tác cho vay và thu hồi vốn đồng thời có cơ chế cho các quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địa bàn hoạt động, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Đại biểu cử tri cho rằng, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý rất nhiều vụ tham nhũng lớn, tuy nhiên, cần làm tốt hơn nữa công tác thu hồi vốn ở các vụ án tham nhũng, chống thất thoát tài sản cho nhà nước; đồng thời, giao

trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành nếu để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, đại biểu cử tri cũng đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về một số vấn đề như trong lĩnh vực đất đai cần có quy định về khung giá đất giải phóng mặt bằng, đất đền bù. Về môi trường, cần quản lý việc sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật tránh gây ô nhiễm môi trường. Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu Quốc hội đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri để trình các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bàn giao nguyên trạng về tổ chức, bộ máy, trụ sở, tài sản hiện có của Chi cục Quản lý thị trường; về tài chính sẽ quyết toán hết năm 2018 theo quy định. UBND tỉnh tạo điều kiện cho Chi cục Quản lý thị trường mượn trụ sở làm việc và sử dụng đến khi có trụ sở mới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường duy trì thực hiện các nhiệm vụ chính trị liên tục, không để xảy ra gián đoạn; khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các sở, ngành, địa phương để bảo đảm hoạt động hiệu quả, ổn định trong thời gian tới. Sau bàn giao, giao Sở Công Thương là đơn vị đầu mối liên hệ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi cục Quản lý thị trường với các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh;

đồng thời, hoàn thiện báo cáo các nội dung bàn giao để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Sau khi nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo để án quản lý, vận hành Quảng trường Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Mục tiêu của đề án nhằm quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả, an toàn và mọi người dân được thụ hưởng công trình văn hóa, tâm linh của tỉnh. Thống nhất 5 nội dung quản lý, vận hành Quảng trường Thái Bình: duy trì, chăm sóc cây xanh; duy trì, vận hành hệ thống điện; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; duy trì, vận hành hệ thống cấp nước và công trình Đèn thờ Bắc Hồ. Giao UBND thành phố Thái Bình tổ chức đấu thầu, thời gian thầu ít nhất 3 năm;

hàng năm thẩm định dự toán thực tế để làm căn cứ điều chỉnh giá đấu thầu lại. UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định giá dự toán theo đúng quy định của pháp luật. Sở Tài chính bố trí đủ ngân sách cho UBND thành phố. Công an tỉnh chỉ đạo, giao Công an thành phố có phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự khu vực Quảng trường Thái Bình. UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện đề án, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức quy trình đấu thầu; đồng thời, chịu trách nhiệm giám sát đơn vị trúng thầu thực hiện đề án và bảo vệ các công trình theo đúng quy định... Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 4.192 tỷ đồng; trong đó, tổng thu nội địa tỉnh cân đối thực hiện đạt 65% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2017. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, trong

quý IV, ngành Thuế phải thu tối thiểu 2.236 tỷ đồng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Cục Thuế tỉnh và các địa phương trong công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; đồng thời, đề nghị trong quý IV tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao ở tất cả các sắc thuế và các cấp. Ngành Thuế tập trung thực hiện các biện pháp, đơn đốc thu thuế đối với doanh nghiệp nhà nước trung ương đóng trên địa bàn, thu ngoài bảo vệ doanh nghiệp và tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường và tiền sử dụng đất. Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác thu ngân sách nhà nước tham mưu, đề xuất các giải pháp cho UBND tỉnh chỉ đạo để hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2018. Trong tháng 10, UBND tỉnh sẽ họp với các doanh nghiệp có số thu lớn để động viên các doanh nghiệp này nộp ngân sách và có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp cổ tình chảy ỳ, trốn thuế. Các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát lại quỹ đất, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu, đơn vị nộp tiền sử dụng đất; các huyện, thành phố nỗ lực hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao. Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp, phát động toàn ngành thi đua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Các sở, ban, ngành liên quan huy động lực lượng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Đề nghị Chi cục Hải quan Thái Bình phối hợp với các sở, ngành chức năng nỗ lực tăng thu ngân sách cho tỉnh.



Sản xuất gỗ ép tại Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và vận tải Tiên Phong (xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng). Ảnh: NGỌC LINH

KÝ KẾT HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

không gian sống lý tưởng cho cư dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Để tạo cơ hội cho khách hàng tiếp cận các phân khúc nhà, đất của dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình thống nhất ký kết chương trình cho vay mua bất động sản dành cho tất cả khách hàng mua bất động

sản của dự án Thái Bình Dragon City. Khách hàng được dùng chính nhà/lô đất mua của dự án để làm tài sản thế chấp vay vốn với giá trị vốn vay lớn và mức lãi suất ưu đãi, phù hợp với tất cả các đối tượng. Công ty và Ngân hàng cam kết phối hợp chặt chẽ bảo đảm tính hợp pháp của các giao dịch, bảo đảm quyền lợi và sự tiện ích nhất cho khách hàng vay vốn mua bất động sản của dự án Thái Bình Dragon City.

HUNG HÀ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.767 trường hợp
 Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đất đai ở huyện Hưng Hà có chuyển biến tích cực. Địa phương đã hoàn thành điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.767 trường hợp; phê duyệt 44 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với diện tích trên 244.500m². Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tăng cường công tác đo đạc, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Mùa thu vàng trên đường đua marathon ở Sa Pa
 (baolaocai.vn) Du khách nước ngoài tham gia chạy marathon bày tỏ ấn tượng với những chặng đường băng qua khung cảnh mùa thu của vùng cao Sa Pa.



Giải marathon vượt núi 2018 (Vietnam Mountain Marathon - VMM 2018) diễn ra từ đêm 21 đến 23/9 tại Sa Pa, Lào Cai. Cuộc đua năm nay thu hút 3.400 người đến từ 54 quốc gia đăng ký tham dự.



Một con suối trên đường chạy marathon cho các thí sinh chạy chặng đường 70km. Các vận động viên đăng ký cung đường này xuất phát lúc 4 giờ ngày 22/9 tại khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge và hoàn thành cuộc đua trước 19 giờ 30 phút cùng ngày.



VMM 2018 gồm 5 cự ly: 10km, 21km, 42km, 70km và 100km. Những vận động viên chạy cự ly 100km xuất phát từ 22 giờ ngày 21/9, chạy xuyên đêm qua nhiều địa hình và phải hoàn thành phần thi trong vòng tối đa 24 giờ.



Nằm ngoài, Trần Duy Quang đã giành được giải nhất tại VMM 100km và trở thành người Việt đầu tiên chiến thắng tại cự ly chạy dài nhất này. Theo ban tổ chức, năm nay tiếp tục đại diện Việt Nam - Nguyễn Tiến Hùng về đích đầu tiên ở hạng mục này. Vị trí thứ 2 thuộc về Hisashi Kitamura đến từ Nhật Bản. Vị trí thứ 3 thuộc về David Fontaine đến từ Pháp. Năm nay là lần thứ 6 giải chạy được tổ chức tại Sa Pa, kể từ lần đầu năm 2013.



Khu vực khởi động tại chặng đua marathon tại Bản Khoang, Sa Pa. David Lloyd, Giám đốc Thể thao của VMM, nhận định: "Giải marathon hội tụ 3.400 vận động viên đến với Sa Pa, chưa kể gia đình và những cổ động viên của họ. Hàng nghìn tấm ảnh, dòng trạng thái khiến Lào Cai trở thành một trong những từ khóa nóng nhất trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram cuối tuần này... Từ đó, ngày càng nhiều người sẽ được khơi nguồn cảm hứng để tìm đến đây, điều này có tác động tích cực cho ngành du lịch địa phương".